



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/ ๒๗๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (E-Exam) กรณีนักศึกษาที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แล้วลาออกรเรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง ๓ อำเภอ

ตามที่ สำนักงาน กศน. จัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามประกาศสำนักงาน กศน. เรื่อง การใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกำหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมีธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง
๓. ผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป
๔. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)

ซึ่งเกณฑ์การจบหลักสูตรในข้อ ๔ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ให้แก่นักศึกษา กศน. ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) พบว่ามีนักศึกษา กศน. บางส่วนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของ สทศ. โดยนักศึกษาดังกล่าวได้ลาออกและสมัครเข้าศึกษาที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. อีกครั้ง ซึ่งสถานศึกษาที่รับสมัครใหม่จะไม่สามารถส่งชื่อนักศึกษาดังกล่าวเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ได้ เนื่องจาก สทศ. จะจัดสอบให้แก่นักศึกษาเพียง ๑ ครั้งต่อ ๑ ระดับชั้น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการบันทึกคะแนนผลการสอบเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติของนายทะเบียนสถานศึกษาในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสอดคล้องกับรหัสของนักศึกษา จึงกำหนดให้นักศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยนักศึกษาดังกล่าวได้ลาออกและสมัครเข้าศึกษาที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. อีกครั้ง ไม่สามารถนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) มาใช้ในการจบหลักสูตร ณ สถานศึกษาที่สมัครใหม่ได้ และให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) แทน

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ดา ประชุม)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘